



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับประจำวันที ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า A๖ มูลค่าข่าว ๓๒๙,๔๔๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ผ่าวิกฤตการเมือง บุบสลายหลักศึกรักษาชีพนอก



สถานการณ์การเมืองเข้าสู่จุดล่อแหลม หลัง สุเทพ เทือกสุบรรณ นำมวลชนราชดำเนินเข้ายึดกระทรวงการคลังรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศ และเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ายึดหน่วยราชการอื่นๆ อีก

ไชยันต์ ไชยพร นักวิชาการรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวันที่ 25 พ.ย. ถือว่าเป็นผลพวงมาจากการสามารถระดมคนมาได้เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งการยึดสำนักงบประมาณก็เพื่อเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงการไม่ยอมรับอำนาจการบริหารงานของรัฐบาล ในด้านหนึ่งแม้จะแสดงถึงความเป็นอารยะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการกระทำที่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย

ไชยันต์ กล่าวอีกว่า การตัดสินใจทางการเมืองในเวลาขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี โดยเห็นว่าหลังจากเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงปลายเดือน พ.ย.นี้ นายกรัฐมนตรีควรตัดสินใจยุบสภา เพื่อโยนคำถามไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมว่าจะตัดสินใจอย่างไรต่อไป

"การยุบสภาถือเป็นทางเลือกในทางการเมืองภายใต้การรัฐธรรมนูญและเป็นทางออกที่ดีที่สุดทางหนึ่งไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะแต่เป็นประเทศไทยที่จะเป็นฝ่ายชนะ เพราะสามารถใช้กลไกในระบบเข้ามาแก้

ปัญหาการเมือง และช่วยให้นานาชาติยอมรับความเป็นอารยะของประเทศไทยว่าสามารถแก้ไขปัญหได้ด้วยกติกาที่มีอยู่ตามระบบเสรีประชาธิปไตย"

ไชยันต์ กล่าวว่า ในเมื่อแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมสามารถระดมคนออกมาด้านรัฐบาลได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ทางการเมือง ย่อมถือได้ว่าเป็นกลุ่มมวลชนที่มีต้นทุนสูงพอสมควร ดังนั้นการตัดสินใจทางการเมืองก็ควรคำนึงถึงประเทศ ส่วนนายาก็ควรตัดสินใจเช่นกัน เพราะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะรอให้สมาชิกบ้านเลขที่ 109 พันโทถูกตัดสินโทษทางการเมืองในช่วงเดือน ธ.ค. มาช่วยแก้ไขสถานการณ์

ไชยันต์ กล่าวว่า สำหรับการตั้งรัฐบาลหรือรัฐสภาประชาชนนั้นสามารถทำได้ตามสิทธิและเสรีภาพ แต่จะถึงขั้นโค่นล้มรัฐบาลแล้วตั้งรัฐบาลขึ้นมาเองก็จะมีปัญหาตามมาว่าจะมีกฎหมายรองรับสถานะหรือไม่ต่อไป

ด้าน **โกทม อารีญา** ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติวิธีและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ทางออกในขณะนี้ไม่มีอะไรดีที่สุดไปกว่าให้ทั้งสองฝ่ายระหว่างรัฐบาลและแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมเปิดโต๊ะ

เจรจาหาข้อสรุป เพราะยิ่งปล่อยให้สถานการณ์บานปลายมากขึ้นก็จะยิ่งส่งผลเสียมากขึ้นขนาดนั้น แม้ว่าการประชุมจะกระทำได้ตามรัฐธรรมนูญหรือมีสิทธิในการแสดงอารยะขัดขืน แต่อย่าลืมว่าการยึดสถานที่ราชการมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งตรงนี้ผู้ชุมนุมต้องระวังอย่าให้หลุดกรอบ

“ทางออกเวลานี้ยังมีอยู่ถ้าทั้งสองฝ่ายหันหน้ามาคุยกัน ทุกฝ่ายต้องยึดหลักว่าไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสามารถมีชัยชนะเหนือฝ่ายตรงข้ามได้อย่างเด็ดขาด และที่สำคัญก็อยากให้กลุ่มผู้ชุมนุมแสดงจุดยืนและข้อเสนอให้ชัดว่าตัวเองต้องการอะไรบ้างเพื่อให้สังคมร่วมช่วยกันตัดสินใจ เพราะการบอกว่าไม่ยอมรับการยุบสภาหรือลาออกของนายกรัฐมนตรีนี่ เป็นข้อเสนอที่ขาดความชัดเจน” โคทม กล่าว

โคทม กล่าวว่า สำหรับสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดในขณะนี้ คือ 1.การหาทางร่วมกันไม่ให้เกิดความรุนแรงและการสูญเสียเลือดเนื้อของประชาชน และ 2.ต้องร่วมกันรักษารัฐธรรมนูญเอาไว้ด้วยการเคลื่อนไหวให้อยู่กรอบของกฎหมาย

วันเดียวกันมีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศ ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดย **ศ.สมคิด เลิศไพฑูรย์** อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และในฐานะประธาน ทปอ.

กล่าวภายหลังการประชุมว่า ได้นัดประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การเมืองไทยขณะนี้ แต่ไม่ได้มีมติที่ประชุมออกมาเป็นทางการ ซึ่งในที่ประชุมบรรดาอธิการบดีที่เป็นคณะทำงานติดตามและประเมินฯ ได้แสดงความเห็นส่วนตัวในการหาทางออกให้ประเทศ คือ รัฐบาลต้องยุบสภา แต่ขณะนี้มีการยื่นมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ทำให้รัฐบาลยังไม่สามารถยุบสภาได้ หากยังไม่พ้นวันลงมติในวันที่ 28 พ.ย.นี้ ตามที่รัฐธรรมนูญได้ระบุไว้ว่ารัฐบาลจะไม่สามารถยุบสภาได้ จนกว่าจะมีการลงมติดังกล่าว หรือผู้ที่ยื่นมติจะถอนมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

“ทปอ.จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและคณะทำงานและประเมินฯ จะประชุมติดตามสถานการณ์บ่อยครั้งขึ้นหากสถานการณ์รุนแรง ก่อนวันที่ 28 พ.ย. หรือพ้นเวลาดังกล่าวไปแล้ว ทปอ.จะแสดงจุดยืนและออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3 เพื่อเสนอทางออกให้กับประเทศ” ศ.สมคิด กล่าว

สำหรับคณะทำงานและติดตามฯ มีอธิการบดี ได้แก่ ศ.สมคิด ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชัยชาญฉกรรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และ ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ■